

ภัยพิบัติแล้งแคลิฟอร์เนียหวนภาคเกษตรเสียหายคนตกงาน

นายเจอร์รี บราวน์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศภาวะภัยพิบัติแล้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สืบเนื่องจากภาวะการขาดแคลนหิมะและฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า แคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐที่มีการทำการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ถ้าความแห้งแล้งยังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์ความวุ่นวายน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าที่จำเป็น ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ผักและผลไม้ต่างๆ จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายหนึ่งเผยว่า จำนวนสัตว์ในฟาร์มของตนเองที่จะนำออกสู่ตลาดลดลงถึงร้อยละ ๔๐ เนื่องจากน้ำหนักไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการเพราะขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ ถ้าภายในหนึ่งเดือนฝนยังไม่ตก ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรและเลี้ยงสัตว์หลายรายจะต้องปิดตัวลง และจะมีคนตกงานอีกมากมาย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานการเกษตรและอาหารแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Department of Food and Agriculture) เปิดเผยว่า การบรรเทาความเดือดร้อนด้านเงินทุนหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มีให้เกษตรกรมีน้อยมากถึงไม่มีเลย โดยมีพืชเพียง ๓๕ ชนิดจากทั้งหมด ๔๐๐ ชนิดในแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยพืชผล ซึ่งจะมีอัลมอนต์ ข้าวโพด ฝ้าย ไม้ผลตระกูลส้ม และอาโวคาโดรวมอยู่ในพืชไม่กี่ชนิดนั้นด้วย สำหรับด้านการปศุสัตว์ไม่ได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า トラบโดที่กฎหมาย Farm Bill ยังไม่ผ่านการพิจารณา โครงการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่างๆ ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้

กฎหมาย Farm Bill ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายที่รวมนโยบายการอุดหนุนการเกษตรด้านต่างๆ รวมถึงสแตมป์อาหาร (Food Stamps) ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี ๒๕๕๕ แต่ก็ได้มีการต่ออายุไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้บรรจุโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้แสดงความหวังว่ากฎหมาย Farm Bill จะผ่านการพิจารณาและโครงการช่วยเหลือต่างๆ จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง แต่รัฐแคลิฟอร์เนียก็ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการเช่นเดียวกับรัฐบาลกลางได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture) ได้ให้การช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกพืชและผู้เลี้ยงสัตว์รายละไม่เกิน ๕ แสนเหรียญสหรัฐฯ และได้ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่เกิดกับผลผลิตที่ไม่มีการประกันภัยด้วย

ที่มา : http://www.news-journal.com/news/nation/farmers-pray-for-rain-amid-california-drought/article_e2e545ff-9bc6-5479-89fc-03c37332ffa9.html

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗